

ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ รุ่นที่ 1 (Chief Digital Officer for Management Level)

อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันศุกร์และเสาร์ จำนวน 13 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	แจ้ง ตอบรับ	ใบสมัคร	หนังสือ อนุมัติตัวบุคคล
1	นาย	จรัญ	คำเงิน	ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1	1	
2	นาย	จักรกฤษ	พรพิทักษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	1	1	
3	นาง	จันทิยา	ตราชู	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	1	
4	นางสาว	จิรารัตน์	สุขเกษิ	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	1	1	
5	นาย	เจษฎา	สกุลคู	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	1	1	1
6	นาย	ชิน	ชินสูงเหลื่อม	ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	1	1	1
7	นาย	ดุสิตธี	คงคาหลวง	ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1	1	
8	นาย	ทักษิณา	ณ ตะกั่วทุ่ง	ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	1		
9	นาง	นวลนารถ	พั้วพงศกร	ผู้อำนวยการกอง	กรมสุขภาพจิต	1	1	1
10	นางสาว	เนาวรัตน์	พัฒนาไพโรสมร	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศงานคดีปกครอง	สำนักงานศาลปกครอง	1	1	1
11	นาง	เบญจมาภรณ์	ลิมปิษฐิธร	ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	1	1	
12	นาย	ปิยชาติ	สงวนหงษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี	กรมบังคับคดี	1	1	1
13	นาย	พรมงคล	ชิตชอบ	ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1	กรมชลประทาน	1	1	
14	นาย	พูนศักดิ์	ศักดิ์มวก	ผู้อำนวยการส่วนรถขนส่ง	กรมธุรกิจพลังงาน	1	1	
15	นาง	ภัคจิรา	แท่นทอง	ผู้อำนวยการกอง/หรือเทียบเท่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	1	1	1
16	นางสาว	มนเชียร	แสงทิม	ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	1	1	1
17	ร.ต.อ.	มบุญ	วิเชียรนิทย์	ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	1	1	1
18	นางสาว	เยาวเรศ	จำจด	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า	ธนาคารออมสิน	1	1	
20	นางสาว	วยากรณ์	งามจรรยาภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	1	1	
21	นาย	วิภูธร	ศรีปานเงิน	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารองค์การ	สำนักงานศาลปกครอง	1	1	1
22	นาย	วีโรจน์	จกกลวานิชสุข	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1	1	1
23	นาย	ศักดิ์ชัย	เลิศกิตติวัฒนกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	1	1	
24	นาย	ศิกานต์	ประณมบุรณ์	ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ	การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย	1	1	
25	นางสาว	ศิริพันธ์	เหมืองสิน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารสารสนเทศการประกัน	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1	1	
26	นาย	ศุภญาณ	ปราชญโกสินทร์	ผู้อำนวยการกอง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1		
27	นาย	สรายุทธ	สิริภูษิต	ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ	กรมส่งเสริมการเกษตร	1	1	1
28	ผศ.ดร.	เสกสรร	ไชยจิตต์	ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	1	1	1
29	นาย	อมร	แก้วมรกต	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมอุตุนิยมวิทยา	1	1	1
30	นางสาว	กิตติมา	มะแก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	1	1	1
31	นาย	ชัยวัฒน์	โยธคล	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรมปศุสัตว์	1		1
32	นาง	ทิตยารวรรณ	กิจวรรณีกุล	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรมหม่อนไหม	1	1	1
33	นาย	ชาญยุทธ	พรหมประพัฒน์	ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1		
						32	28	16

หมายเหตุ

- กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องทำหนังสือเป็นทางการ และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันอบรมวันแรก เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนในลำดับถัดไปได้เข้าร่วม
- ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบเงินของเอกสารสิทธิ์ภายหลัง และ/หรือไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จนครบโปรแกรมจะมีผลทำให้ผู้ที่มีรายชื่อและหน่วยงานของผู้ที่มีรายชื่อจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร. และ ทีดีจีเอ
- สพร. และทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สุด